

## ASNเทรดวันแรกเหนือจอง1.65บาท

**ผู้จัดการรายวัน360°** - เอเอสเอ็น ไบรอกเกอร์ ปิดเทรดวันแรกเหนือจอง 1.65 บาท ผู้บริหาร เชื่อหุ้น ASN นักลงทุนตอบรับดีจากพื้นฐานแกร่งและทิศทางการเติบโตชัดเจน พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจด้วยเม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุนอย่างคุ้มค่าและยึดหลักบรรษัทภิบาล มุ่งสู่การเป็นดิจิทัลไบรอกเกอร์รายแรก ที่รองรับได้ครบทุกความต้องการด้านประกันรถยนต์และประกันชีวิต ของผู้บริโภคนิยมดิจิทัล

วานนี้หุ้นของ บริษัท เอเอสเอ็น ไบรอกเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASN เข้าซื้อขายเป็นวันแรก โดยเปิดตลาดที่หุ้นละ หลังจากที่เราค่าหุ้น ASN เปิดการซื้อขายครั้งแรกที่ราคา 9.10 บาท เพิ่มขึ้น 51.67 % จากราคาจอง 6 บาท/หุ้น และปรับเพิ่มสูงสุดถึง 9.25 บาท ก่อนจะปิดการซื้อขายวันแรกที่ 7.65 บาท เพิ่มขึ้น 1.65 บาทหรือ 27.50% จากราคาจองโดยให้ผลตอบแทนนักลงทุนสูงสุดถึง 54.17 % ระหว่างวันราคาปรับขึ้นไปสูงสุดที่ 9.25 บาท ต่ำสุดที่ 7.50 บาท มูลค่าซื้อขาย 706.63 ล้านบาท

นายรัชชัย ชิวานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอสเอ็น ไบรอกเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASN เปิดเผยถึง การซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ mai ว่า เชื่อว่าราคาหุ้น ASN ที่เข้าซื้อขายวันแรกและได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างดีกึกก้องในครั้งนี้เป็นเพราะนักลงทุนมั่นใจในตัวบริษัทฯ ที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและมีทิศทางการเติบโตที่ชัดเจนจากเป้าหมายที่

จะพลิกโฉมธุรกิจของบริษัทฯ สู่ดิจิทัลไบรอกเกอร์ อย่างแท้จริง ซึ่งจะรองรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภคยุคดิจิทัล ที่หันมาทำธุรกรรม ซื้อสินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ตและสมาร์ตโฟน จบครบวงจรด้วยตัวเอง และมีทิศทางเติบโตอย่างก้าวกระโดดชัดเจน ถือเป็นช่องทางใหม่ที่จะเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในอนาคต

นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริปเปิล เอ พลัส แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ASN กล่าว ว่า ราคาหุ้นที่ยืนเหนือราคาจองอย่างแข็งแกร่ง เชื่อว่ามาจากนักลงทุนมั่นใจในทิศทางการเติบโตที่ค่อนข้างเด่นชัดของ ASN บวกกับเงินที่ได้จากการระดมทุนทั้งหมดจะนำไปใช้ในการขยายธุรกิจเพื่อเข้าสู่ธุรกิจ E-Commerce และ ดิจิทัลอินชัวร์รันซ์ อย่างเต็มตัว รองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ที่หันมาซื้อสินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ตและสมาร์ตโฟนมากยิ่งขึ้น ถือเป็นโอกาสที่บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจเชิงรุกเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งจากตลาดที่มีมูลค่ามหาศาลนี้ตามแผนการลงทุนในการพัฒนา Platform E-Commerce และแผนการเพิ่ม Seat ของพนักงานขายทางโทรศัพท์ เพื่อให้บริการลูกค้าได้ทุกกลุ่มและให้บริการได้อย่างครบวงจร ดังนั้น การลงทุนในหุ้น ASN จึงนับว่าคุ้มค่าสำหรับการถือลงทุนเพื่อหวังผลในอนาคต.